



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการกิจกรรมนันทนาการสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานการแพทย์

รหัสโครงการ... : 07000000-3699

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 700,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานการแพทย์ / โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ / โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ชูติณโรอุทิศ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางวารวภรณ์ ปรีดาวัฒน์ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ โทร. 1547

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วซึ่งจะเห็นได้จากข้อมูลการสำรวจของโครงการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขพบว่าประเทศไทยมีจำนวนประชากรผู้สูงอายุ เกินกว่าร้อยละ 10 ตั้งแต่ปี 2548 และคาดว่าจะปี 2568 สัดส่วนจำนวนผู้สูงอายุไทยอายุ 60 ปีขึ้นไป จะเพิ่มเป็นร้อยละ 20 กล่าวคือพบผู้สูงอายุได้ 1 คน ในประชากรไทยทุก ๆ 5 คน ซึ่งทุกภาคส่วนต้องหันมาให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุมากขึ้น

เนื่องด้วยผู้สูงอายุต้องเผชิญกับปัญหาความเสื่อมถอยของอวัยวะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อีกทั้งผู้สูงอายุยังมีลักษณะเฉพาะตัวต้องเผชิญกับโรคภัยต่าง ๆ ที่บั่นทอนสุขภาพกาย และสุขภาพใจ มีแบบแผนของการดำรงชีวิตและภาวะสุขภาพที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่จากบุคคลรอบข้างและครอบครัว แม้ว่าการบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยและทำให้อายุยืนขึ้น แต่ไม่สามารถชดเชยชีวิตความสุขและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้

ในการนี้ โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ชูติณโร อุทิศ ได้ตระหนักถึงภาวะการณดังกล่าวข้างต้น และได้รับมอบหมายจากสำนักงานการแพทย์ให้ดำเนินการจัดโครงการกิจกรรมนันทนาการสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานการแพทย์ขึ้น เพื่อให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุแต่ละโรงพยาบาลในสังกัด สำนักงานการแพทย์ จำนวน 10 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ชูติณโร อุทิศ โรงพยาบาลเวชการณย์รัศมี โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลผู้สูงอายุบาลขุนเทียน และโรงพยาบาลคลองสามวา ได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อการมีภาวะสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ

ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองของผู้สูงอายุนำไปสู่ผู้สูงอายุที่มีคุณค่าลดภาวะการณที่พึ่งพิงครอบครัว หรือลูกหลาน นำไปสู่ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกันของผู้สูงอายุแต่ละคน และนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองได้
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างชมรมผู้สูงอายุของโรงพยาบาลแต่ละแห่งในสังกัดสำนักงานการแพทย์
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเอง ครอบครัว และสังคม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ชูติณโร อุทิศ จะดำเนินการจัดโครงการกิจกรรมนันทนาการสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานการแพทย์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 240 คน ประกอบด้วย

1. บุคคลภายนอกซึ่งเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานการแพทย์ จำนวน 200 คน
2. เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน จำนวน 40 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าหมายที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นທີ່เชื่อ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : ดำเนินการประชุมภายในโรงพยาบาล (หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ รพท.) เพื่อวางแผนในการจัดโครงการกิจกรรมนันทนาการฯ ก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการระดับสำนักงานการแพทย์เพื่อมอบหมายงานต่อไป
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : จัดทำหนังสือเชิญคณะกรรมการฯ ระดับสำนักงานการแพทย์ ร่วมประชุมเพื่อหารือและกำหนดแนวทางในการดำเนินโครงการ โดยมีกำหนดจัดประชุมวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานการแพทย์
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 17/12/2563 : กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนฯ นำเสนอแนวทางในการจัดโครงการกิจกรรมนันทนาการฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ชูติณโร อุทิศ และได้ดำเนินการนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการระดับสำนักงานการแพทย์ วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานการแพทย์
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 19/01/2564 : 1.





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ประชุมปรึกษาหารือและกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการกิจกรรมนันทนาการสมาชิกชมรมผู้สูงอายุสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2564 (คณะกรรมการระดับสำนักงานสาธารณสุข) ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมแพทย์พัฒนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

2. แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อความปลอดภัยกับผู้เข้าร่วมสัมมนา

คณะกรรมการระดับสำนักงานสาธารณสุขจึงขอให้เลื่อนกำหนดการจัดโครงการดังกล่าวออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัย

รายงานครั้งที่5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

19/02/2564 : เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19)

ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวได้เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุจึงได้เลื่อนกำหนดการออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด

หากสถานการณ์ปลอดภัยจะดำเนินการขออนุมัติจากผู้บริหารและดำเนินการจัดโครงการดังกล่าว

รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

23/03/2564 : ปัจจุบันยังไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวได้ เนื่องจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)

ซึ่งอยู่ในระหว่างประชุมคณะกรรมการระดับสำนักงานสาธารณสุขเพื่อพิจารณาว่าจะยกเลิกจากจัดโครงการฯ

ดังกล่าวหรือไม่เพราะกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้สูงอายุเกรงจะไม่ปลอดภัยต่อผู้เข้าร่วมโครงการ

รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

22/04/2564 : เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

มีการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง ซึ่งการแพร่ระบาดนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวดเร็ว

และไม่สามารถคาดคะเนความรุนแรงของการระบาดในช่วงการจัดงานได้อย่างแน่นอน

และตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2564 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 ระเบียบวาระที่ 3.2.8

การดูแลผู้สูงอายุครบวงจร มติที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนการจัดกีฬาผู้สูงอายุ และการไปศึกษาดูงานเป็นปีถัดไป โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ

จึงได้ดำเนินการขอยกเลิกโครงการกิจกรรมนันทนาการสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข ในปี 2564

รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

